



ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๕๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๗๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต
เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ กบ ๐๘๒๐.๓/ว ๑๖๑๕
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษจากฝุ่นละอองในสถานการณ์วิกฤตระยะเร่งด่วนและระยะยาว ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักของกระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM_{2.5} ให้พิจารณารายละเอียดการยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษจากฝุ่นละอองในสถานการณ์ระยะเร่งด่วนและระยะยาว ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ เพื่อนำมาประกอบการดำเนินการในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยให้มีการบูรณาการตามแผน นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM_{2.5} เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามแนวทางการยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤตให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนและดำเนินการภายใต้แผนงานและการบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภออย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ ไชยมาตร)
*ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ

โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น) โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๖๑๕

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต

เรียน ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในสถานการณ์วิกฤตระยะเร่งด่วนและระยะยาว ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักของกระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM_{2.5} ให้พิจารณารายละเอียดการยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในสถานการณ์ระยะเร่งด่วนและระยะยาว ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ เพื่อนำมาประกอบการ ดำเนินการในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยให้มีการบูรณาการตามแผน นโยบาย และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM_{2.5} เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งแนวทางการยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในสถานการณ์วิกฤต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และพิจารณาดำเนินการ ตามแนวทางการยกระดับมาตรการฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้ง และให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและดำเนินการภายใต้แผนงานและการบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภออย่างเคร่งครัดและทันสถานการณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายศิริพันธ์ ศรีภักดิ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ ๑๑๖๖
วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๖
เรื่อง

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานนโยบายและแผน-โทร ๐๒๒๒๓-๕๒๕๒

ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว๒๖๕๓

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในสถานการณ์วิกฤตระยะเร่งด่วนและระยะยาว ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ จึงขอคำสั่งรายละเอียดการยกระดับมาตรการฯ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๓๐๖/ว ๑๐๒๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ส่งมาพร้อมนี้

กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักของกระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM_{2.5} ให้พิจารณารายละเอียดการยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในสถานการณ์วิกฤตระยะเร่งด่วนและระยะยาว ปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ เพื่อนำมาประกอบการดำเนินการในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยให้มีการบูรณาการตามแผน นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ ๑๑๖๖
วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๖
เรื่อง



เอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้